

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 495 /UBND-NN

Đắk Nông, ngày 30 tháng 01 năm 2013

V/v đăng ký tổ chức Chợ Công
nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên năm 2013

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhằm phát huy vai trò của Khoa học và Công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu Khoa học và Công nghệ để Khoa học và Công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội đối với cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Để chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông, sự kiện Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013 mang tính quy mô và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Đắk Nông. Mặt khác, năm 2013 Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Đắk Nông. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông lồng ghép chung giữa việc tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013 và Hội nghị, với mục đích: Tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác và chuyển giao giữa các nhà nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, nhằm phát triển đổi mới công nghệ ở địa phương; xúc tiến chuyển giao công nghệ tiên tiến, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ cao; tìm kiếm cung cầu công nghệ của các nhà đầu tư, để phát triển thị trường công nghệ trong nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng; cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi kinh nghiệm về Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xin đăng cai tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013. Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ xây dựng Đề án tổ chức và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt và hỗ trợ kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT: Nguyễn Đức Luyện;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- CVP, PCVP: Hoàng Văn Thuần;
- Lưu: VT, NN (NB). *luc*

12



Nguyễn Bốn